



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 20 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,709 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1489,186 ราย หายป่วยเพิ่ม 11,125 ราย หายป่วยสะสม 1,341,144 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย รวม เสียชีวิตสะสม 15,469 ราย ฉีดวัคซีนรวม 44,742,049 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 229,260,563 ราย เสียชีวิต 4,704,927 ราย รักษาหาย 205,879,944 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ญี่ปุ่น เตรียมฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นให้ประชาชนที่ฉีดเข็ม 2 ไปเมื่อ 8 เดือนก่อน เวียดนาม อนุมัติใช้งานวัคซีนโควิดของคิวบาเป็นกรณีฉุกเฉิน สหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ให้ประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 2 ล้านคน

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาไท, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs TNN, thaigov

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครบวงจร โดย สธ. เตรียมแผนระดมพลังฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างน้อย 1 ล้านเข็ม ในวันมหิดล 24 ก.ย.64 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีด ให้รีบรับบริการฉีดวัคซีนที่สถานบริการใกล้บ้าน ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้แก่ผู้ที่ฉีด SV ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ช่วง มี.ค.-พ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงหลังฉีด 3-6 เดือน โดยประชาชนจะได้รับข้อความ SMS ผ่านทางแอปฯ "หมอพร้อม" หรือลงทะเบียนที่สถานพยาบาลเดิม และเข้ารับบริการที่จุดฉีดวัคซีนกลางในแต่ละพื้นที่ที่กำหนด ขณะที่กลุ่มนักเรียน 12-17 ปี ที่จะเริ่มฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 ในช่วงต้นเดือน ต.ค. นี้ จะคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็ม 3 เข็มกระตุ้น ให้คนกลุ่มที่ฉีดซิโนแวคไปครบ 2 เข็มแล้วกว่า 500,000 คน ตามลำดับ เริ่มจากคนที่ได้วัคซีนไปในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม โรงพยาบาลที่ฉีดไปให้ จะส่ง SMS หรือ โทรติดตามให้มาฉีดเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนมีเพียงพอ เพราะ ต.ค. จะมีวัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาเข้ามาอีก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแล วันละ 400 คน

2. ฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นมากไป เสี่ยงเป็นโรคพุ่มพวง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-รมช.สธ. ระบุว่า สธ. ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA อีก 2 เข็ม ในคนที่ก่อนหน้านี้ได้ฉีดวัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม รวมเป็น 4 เข็ม เพราะคิดว่าต้องเพิ่มภูมิต้านทานสู้โควิด 19 แต่จะกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่จะมีภาวะ Hyper Immune หรือ ร่างกายสร้างภูมิมากเกินไป เสี่ยงเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE แนะนำว่าควรฉีดกระตุ้นเข็มเดียวพอก่อน

3. การฉีดวัคซีนในเด็กและการเตรียมเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, sondhitalk

-ดร.กนกวรรณ วิชาวัลย์ รมว.ศธ. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ว่า เบื้องต้นกำหนดวันที่ 4 ต.ค. 64 เริ่มต้นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และในระหว่างนี้สถานศึกษาต่างๆ ต้องสำรวจข้อมูลนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนและจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-สธ. แนะนำฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเด็กในโครงการ "VACC 2 School" ว่า ขอให้ครู และผู้ปกครองสังเกตอาการให้มั่นใจว่าเด็กสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมฉีด โดยหลังฉีด เด็กทุกคนต้องนั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที เพื่อดูผลข้างเคียง ก่อนและหลังฉีดไม่ควรออกกำลังกายหักโหม และระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. เผย ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบร.-นศ. อายุ 12-18 และการเปิดเรียน On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ว่า ขณะนี้หลายฝ่ายกังวลว่า แม้นักเรียนจะได้รับวัคซีน และได้เปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานศึกษาแล้ว หากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 จะมีแผนรับมืออย่างไรนั้น ทาง ศธ. ได้วางแผนเผชิญเหตุร่วมกับกรมอนามัย โดยแต่ละโรงเรียนจะมีผู้พิทักษ์อนามัยประจำอยู่ หากพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ต้องไปดูว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นไหน ปิดห้องเรียนเพื่อฆ่าเชื้อ 3 วัน และให้กลุ่มเสี่ยงสูงทำการตรวจทันที และกักตัวในบ้านหรือสถานที่กักตัวในชุมชน ส่วนกลุ่มที่ไม่เสี่ยงมาก ให้มาเรียนในโรงเรียนได้ แต่ต้องเคร่งมามาตรการป้องกันเชื้ออย่างสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสตรข้อความระบุว่า การให้วัคซีนในผู้ใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันเด็ก และการให้วัคซีนในเด็ก จะต้องมีความปลอดภัยสูง โดยวัคซีน mRNA อาการข้างเคียงที่สำคัญ คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุ เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่พบในเข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก เมื่อมีวัคซีน mRNA สธ. ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดใดมาก็ตาม สามารถฉีดวัคซีน pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างตามวัคซีนเข็มแรก บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย sinovac หรือ sinopharm แล้วฉีด pfizer เข็มที่ 2 น่าจะได้มีการรวบรวมอาการข้างเคียง ทางศูนย์กักกันโรคที่ตรวจภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ในเด็กวัยรุ่น ในการให้วัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียว เพื่อลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนี้ที่ ศธ. จะเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน 4 ต.ค. นี้ ว่า มีประเด็นที่คาดว่าจะจะเป็นปัญหาด้านการจัดการที่ขอนำมาฝากเตือนล่วงหน้า คือ 1.การกระจายวัคซีน 4.8 ล้านโดส ใช้เกณฑ์อะไร ทั้งระดับจังหวัด และระดับโรงเรียนในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อ "ความเป็นธรรม" 2.การคัดกรองนักเรียนที่ร่างกายหรือสุขภาพที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จนถึงการทำความยินยอม ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะให้เด็กนักเรียนรับวัคซีน การทำความเข้าใจ จนถึงการเฝ้าระวังหลังการรับวัคซีน 3.การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีนี้ นอกจากจะใช้วัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer แล้ว ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มด้วย ย่อมจะเกิดคำถามว่าวัคซีนทั้งสองนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการคุ้มครองเด็กนักเรียน เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 4.สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบนี้ คำถามคือพวกเขาจะได้รับวัคซีนเมื่อไร และในขณะที่พวกเขายังไม่ได้รับวัคซีนพวกเขาจะไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนที่ได้รับวัคซีนได้หรือไม่ และ 5.เมื่อนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว ไปโรงเรียนแล้ว ไม่ได้หมายความว่า การติดเชื้อโควิด 19 จะไม่เกิดขึ้น จึงต้องเข้มมาตรการป้องกันทุกด้านของโรงเรียนโดยเฉพาะในชั้นเรียนและห้องอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-รพ.พรินซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้เด็ก 12 ปี จอมวัคซีน Moderna แบบจำกัด

4. ขอความร่วมมือได้รับ ATK แล้วรีบตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, js100, isaranews, thaipbs)

-นพ.เจตต์ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช. ได้แจกชุดตรวจ ATK ข้อมูลถึงวันที่ 19 ก.ย. มีประชาชนมารับชุดตรวจไปแล้วรวม 121,922 ชุด ขณะนี้พบผลเป็นบวก 54 ราย ขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK ไปแล้ว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อโดยเร็ว เพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบติดตามและเฝ้าระวัง ที่ ทั้งนี้ อภ. แบ่งการตรวจรับชุดตรวจ ATK เป็น 4 งวด ตรวจรับไปแล้ว 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 จำนวน 1.167 ล้านชุด งวดที่ 2 จำนวน 2.155 ล้านชุด งวดที่ 3 จำนวน 1.4 ล้านชุด ที่เหลือคืองวดที่ 4 จำนวน 3.778 ล้านชุด จะมีการตรวจรับอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ย.นี้

5. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-จ.ราชบุรี พบ จนท.อาสาสมัครกู้ภัยเสียชีวิตภายหลังฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตราเซนเนกา เบื้องต้นแพทย์ระบุระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ทำให้เสียชีวิต

6. รอวัคซีนจนติดโควิดตาย**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ amarintv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nattapong Ho ญาติของผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด 19 ระบุ มีจดหมายจาก สสจ.นนทบุรี ส่งด่วนขอให้รีบไปฉีดวัคซีนถึง 2 ฉบับ ซึ่งรายชื่อดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 เดือน

7. รายงานการระบาด**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ch7)

- **บุรีรัมย์** สั่งปิด 3 หมู่บ้าน 2 อำเภอ หลังพบติดเชื้อรวมกว่า 49 คน ห้ามเข้า-ออก 14 วัน **ชลบุรี** พบติดเชื้อรายใหม่ 926 ราย และ เสียชีวิต 3 ราย จาก 10 คลัสเตอร์ **สงขลา** พบป่วยทะลุ 400 คน **สมุทรสาคร** ติดเชื้อรายใหม่ 304 คน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช มีผู้ติดเชื้อในทัณฑสถานวัยหนุ่ม 1,195 คน ต้องควบคุมในลักษณะบับเบิลแอนด์ซีล และมีการจัดตั้ง รพ.สนาม ในทัณฑสถานฯ **ปราจีนบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 292 ราย โดยคลัสเตอร์หลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ์ และโรงงานอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี **เลย** พบคลัสเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ติดเชื้อ 34 คน **ยะลา** พบผู้ติดเชื้ออีก 492 คน คงอยู่อันดับ 1 ของโซนภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ อ.เมือง เสียชีวิตเพิ่ม 2 ศพ

8. ห่วงประชาชนแพร่ร่วมงานบุญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ห่วงญาติโยมร่วมงานทำบุญสารทเดือนสิบ เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด สั่งทุกวัดจัดงานให้กระชับที่สุด ห้ามล้อมกินข้าว-งดจัดชิงเปรตวันเป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ยะลา เข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ วันที่ 22 ก.ย. และ 6 ต.ค. 2564 โดยวัดที่จัดงานให้แจ้งต่อ ศบค.อ.ในพื้นที่ เพื่อให้เข้าประเมินความพร้อมกำหนดให้ลงทะเบียน คัดกรอง มีเจลบริการ ให้เว้นระยะห่าง พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ งดรับประทานอาหารร่วมกัน หากมีการ “ชิงเปรต” กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 10 คนและต้องตรวจ ATK ก่อนกิจกรรม

9. พบศพหญิงเร่ร่อน-ส่งตรวจหาเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กทม. พบผู้เสียชีวิตริมถนน 1 ราย เสียชีวิตปริศนาอยู่หน้าร้านค้าอาวูบป็นสิ่งทองไฟร์อาร์ม ถ.อนุภาครณ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สอบสวนชาวบ้านในละแวกดังกล่าวไม่มีใครรู้จัก เชื่อว่าเป็นบุคคลเร่ร่อน แวะมานั่งพักแล้วล้มด้วยโรคประจำตัว เบื้องต้นจึงนำร่างท่อนใส่ถุงนิรภัย 3 ชั้น ส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดและสาเหตุที่แท้จริง

10. คำแนะนำก่อนเปิด กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความชัดเจนที่ กทม. จะเปิดเมืองว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรประชุมปรึกษาหารือกันอย่างรอบด้านให้ตกผลึกก่อนว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่ ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริหารระดับสูงออกมาพูดกันคนละครั้งไม่ตรงกัน ย้ำว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน ดังนี้ 1.ประชาชนในกรุงเทพฯ ต้องได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกว่า 70% 2.ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้พร้อมมากที่สุดก่อนเปิดเมือง กทม. โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนแออัด และสถานที่พักอาศัยที่มีสภาพอยู่รวมกันจำนวนมาก 3.หลังเปิดเมือง กทม. แล้ว หากพบการแพร่ระบาด ต้องมีมาตรการเชิงรุกที่พร้อมจะเข้าควบคุมพื้นที่ทันที จึงขอฝากนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของ ศบค. ช่วยจัดการให้ทุกหน่วยงานประสานงานกันให้พร้อมก่อนที่จะประกาศออกมา

11.กม.โรคติดต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงว่า รัฐบาลเตรียมที่จะบรรจุร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่มบทคุ้มครองและป้องกันการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขไว้ด้วย อาจจะเป็นการสอดไส้เอาแนวคิดของการที่จะออก พ.ร.ก. ที่จำกัดการรับผิดชอบบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เคยถูกคัดค้านอย่างมากว่าจะกลายเป็นเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงในระดับนโยบายที่บริหารงานผิดพลาดร้ายแรงจนสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้ เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องหรือวิพากษ์วิจารณ์

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, js100, sondhitalk, thailandplus, thebangkokinsight, sondhitalk)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ขึ้นชมตำบลนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” รับมือการแพร่ระบาดโควิดระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม กำหนดเป็นแนวทางให้คนในชุมชนนำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, sondhitalk, topnews, nationtv, INN, js100, thestandard, thebangkokinsight, thailandplus, thejournalistclub)

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เผย สธ. ระดมทีมเชิงรุก CCR Team จากเขตสุขภาพที่ 11-12 จำนวน 9 ทีม ลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อใน จ.ภูเก็ต เพื่อนำเข้าดูแลรักษาตามระบบ เร่งสร้างความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-กรมอนามัย ให้ความรู้การดูแลสุขภาพคนไทยในยุคโควิด 19 ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามมาตรการของ สธ. ได้แก่ 1.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>SandBox ในสถานศึกษา 2. การจัดการขยะติดเชื้อ 3. การยกระดับความปลอดภัยในร้านอาหาร 4. การยกระดับความปลอดภัยในตลาดสด 5. การใช้ชีวิตแบบ New Normal ภายใต้การยกระดับความปลอดภัย Universal Prevention และ 6. มาตรฐาน Good factory Practice ของผู้ประกอบการโรงงานและอุตสาหกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>-กรมอนามัย ร่วมกับ 4 หน่วยงาน กำหนดมาตรฐาน Good Factory Practice เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกโรงงาน โดยมี 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรค 2. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. มาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ 4. มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ย้ำให้โรงงานปฏิบัติตามเข้มข้นสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-กรมสุขภาพจิต โพสต์ข้อความระบุให้ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด 19 ระบุว่า 1. เด็กก็เครียดได้ โดยมีพฤติกรรมแสดงอาการเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล แยกตัวไม่พูดจากับใคร 2. ไม่ลงโทษ 3. ยอมรับและให้กำลังใจเด็ก และ 4. ให้เด็กสื่อสาร ระบายอารมณ์ผ่านการพูด การเล่น หรือวาดภาพประกอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, ch7</p> <p>- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมข้อมูลแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใน 5 จังหวัด เข้าที่ประชุม ศบค.ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กทม. ต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม 1 ต.ค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความยากลำบากของโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาลที่จะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ตั้งแต่ 28 ก.ค.-30 ส.ค. พบผู้มีปัญหา 66,048 ราย ซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากสภาอุตสาหกรรม 1 แสนโดส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุ การกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดจากการรักษาตัวที่บ้าน การรักษาตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อก่อนส่งต่อ ต้องประสานเทศบาลและ อบต. ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงมาเก็บรวบรวม เพื่อนำไปเผาในเตาเผาที่ออกแบบมาเฉพาะ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคเลปโตสไปโรซิส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., amarintv, thailandplus)</p> <p>-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและสภาพพื้นดินเปียกชื้น โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยถลอกตามผิวหนัง เยื่อเมือก จมูก ปาก หรืออาจเข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยังอาจติดต่อได้จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หรือสัมผัสน้ำที่ท่วมขังโดยตรง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน กรณีที่สัมผัสสกปรกน้ำในระหว่างทำกิจกรรมให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสบู่และเช็ดให้แห้ง รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน กำจัดหนูและรังโรคในบริเวณที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน และแหล่งท่องเที่ยว หากพบว่ามีอาการป่วยด้วยไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบ</p>	-
<p>โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-นพ.กัญญ์ พงษ์สามารถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยว่า "วันที่ 14 ก.ย.ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น 'วันผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโลก' หรือ 'World Atopic Dermatitis Day' ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เพราะถือเป็นหนึ่งในโรคผิวหนังที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก โดยองค์การอนามัยโลก(WHO)ได้ประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผิวหนังมากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งหากไม่รีบรักษาและดูแลให้ถูกวิธีตั้งแต่เนิ่นๆ อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นหรือเป็นเรื้อรังจนถึงตอนโตได้ ฉะนั้นการพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-ตามที่มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร Prajuab Herbs ที่ฉลากแสดงข้อมูล ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ สข.2/2548 ผลิตโดยโรงงานประจวบเภสัชกรรมสมุนไพรร อ.เมือง จ.สงขลา ครั้งที่ผลิต 028/64 วันที่ผลิต 2/4/64 ยาสิ้นอายุ 2/4/67 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย อย. พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับกับ อย.จริง จึงขอเตือนประชาชนอย่าซื้อยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร Prajuab Herbs ดังกล่าวมารับประทาน อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน ออย. 1556</p>	
<p>แนะ 5 เทคนิคดื่มน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Amarintv</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนานัยงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 5 เทคนิคในการ ดื่มน้ำ ช่วยลดน้ำหนัก ดีต่อสุขภาพผิวพรรณ และช่วยชะลอวัย ดังนี้ 1.ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอน ในเวลา 06.00 - 07.00 น. เพื่อช่วยลดภาวะขาดน้ำจากการนอนหลับ อีกทั้งช่วยลดความข้นหนืดของเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี และกระตุ้นการขับถ่ายได้อีกด้วย 2.ดื่มน้ำ 1 แก้ว ช่วงเช้า ในเวลา 08.00 - 09.00 น. โดยดื่มน้ำก่อนมื้อเช้า 15 - 20 นาที แล้วค่อยกินมื้อเช้าเพราะถ้ากินอาหาร ตามทันที น้ำที่ไปเจือจางน้ำย่อย จะส่งผลให้การย่อยอาหารไม่ดี และหลังอาหารให้จิบน้ำเพียงครึ่งแก้วพอ 3.ดื่มน้ำ 2 - 3 แก้ว ในช่วงเวลาระหว่างวัน เวลา 09.00 - 13.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำงาน ให้ดื่มน้ำระหว่างวันไปเรื่อย ๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำในระหว่างวัน 4.ดื่มน้ำ 2 แก้ว ช่วงบ่ายและเย็น เวลา 13.00 - 17.00 น. 5.ดื่มน้ำ 2 - 3 แก้ว ช่วงเย็นและก่อนนอนเวลา 18.00 - 22.00 น เพื่อช่วยชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ และป้องกันร่างกายขาดน้ำขณะนอนหลับ</p>	
<p>โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เผย โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน โดยมีสุกรเป็นแหล่งเพาะโรค และมีค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค โดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย ปัสสาวะ ของสัตว์ที่เป็นโรค พบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541-2542 ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย ที่ปัจจุบันยังไม่มียาและวัคซีนป้องกัน ซึ่งล่าสุด พบในอินเดีย เป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย 12 ปี ในรัฐเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดียเสียชีวิต นับเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตถึง 70% อาการของโรคไข้สมองอักเสบ เริ่มด้วยไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย ตามด้วยอาการซึม สับสน ชัก โคม่า และเสียชีวิต ซึ่งอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ในคน ประมาณร้อยละ 40</p>	
<p>กระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการผลักดันให้พืชกระท่อม เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ว่า หลังพืชกระท่อมถูกกฎหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.64 แต่จะเป็นสินค้าส่งออกทำกำไรมหาศาลได้ถ้าส่งออกต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา ที่ปลูกไม่ได้แบบบ้านเรา คนติดยาบ้า เราเตรียมจะให้เลิกยา โดยให้กินกระท่อมแทนซึ่งอยู่ระหว่างวิจัย ในขณะที่อเมริกาเข้าไปช่วยผู้ติดยาแล้ว แก้อาการซึมเศร้า แก้อาการเบาหวาน แก้อาการปวดต่างๆ ลดอาการได้ถึง 5-8 เท่าดีกว่ามอร์ฟิน การซื้อขายใบกระท่อมสดทำได้ถูกกฎหมายแล้ว แต่ถ้าผลิตเป็นแคปซูลหรือบรรจุขวดต้องไปขออนุญาต ออย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>-นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ผู้ปลูกพืชกระท่อมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับการที่รัฐสภาได้ออกกฎหมายปลดล็อก พืชกระท่อม ทำให้เกษตรกรหลายราย มีอาชีพใหม่ แต่หลังจากนี้จะทำให้มีปริมาณพืชกระท่อมเป็นจำนวนมากและล้นตลาดได้ จึงอยากให้รัฐบาลเตรียมมาตรการรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการเร่งออกกฎหมาย พ.ร.บ.พืชกระท่อม และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการแปรรูปและนำไปเป็นส่วนผสมอาหารออกมาโดยเร็ว</p>	-